

Số: /TB-UBND

Tuần Giáo, ngày 28 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 2023

Ngày 26/7/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2023. Đồng chí Lê Xuân Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; tham dự phiên họp có Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

Giao Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự kỳ họp, hoàn chỉnh báo cáo trình Lãnh đạo UBND huyện duyệt, ban hành trong ngày 27/7/2023.

2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

- UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã thị trấn tiếp tục quán triệt nguyên tắc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu đã được HĐND huyện, UBND huyện giao từ đầu năm; chỉ đạo tổ chức triển khai thống nhất, xuyên suốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trên địa bàn và lĩnh vực quản lý.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ *Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các xã, thị trấn:* Tập trung theo dõi, hướng dẫn nhân dân phát triển cây cà phê theo quy hoạch gắn với đầu ra và tiêu thụ sản phẩm; tích cực tổ chức chăm sóc, phục hồi diện tích cây ăn quả sau thu hoạch; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai (hoàn thành trước mùa mưa lũ). Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai, kiểm soát tốt việc cấp phát cây giống Mắc ca, phân bón tại các Tổ hợp tác; triển khai bón phân, tưới nước, xuống giống Mắc ca theo đúng kỹ thuật và kế hoạch.

+ *Phòng Tài nguyên & Môi trường*: Tăng cường nghiên cứu, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan; sát sao, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên (trong đó tập trung cho công tác nội nghiệp để cấp giấy chứng nhận).

+ *Trung tâm Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án các công trình, phòng Tài chính - Kế hoạch, các xã, thị trấn*: Tăng cường công tác phối hợp, xác định rõ vướng mắc, nghiên cứu Văn bản số 2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Điện Biên nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án; xây dựng kế hoạch có mốc thời gian cụ thể cho từng công trình dự án. Hoàn tất thủ tục, tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình không chấp hành thuộc các dự án phải thực hiện thu hồi đất theo quy định.

+ *Các đơn vị được giao nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG*: Tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 996/TB-UBND ngày 14/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo; đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các nguồn vốn, phân đấu tỷ lệ giải ngân ở mức cao nhất.

+ *Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan*: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, từng bước nâng cao các chỉ số thành phần, góp phần nâng cao thứ hạng về triển khai Đề án 06 của huyện. Theo đó yêu cầu: Phòng Tư pháp khẩn trương đẩy mạnh các thủ tục đấu thầu số hóa dữ liệu hộ tịch; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị thực hiện số hóa ngay sau khi hoàn thành quy trình đấu thầu và số hóa dữ liệu hộ tịch. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện thực hiện việc cấp tài khoản cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và người có công với cách mạng trên địa bàn, đảm bảo tiến hành chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng đã được cấp tài khoản ngân hàng. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chỉ đạo bộ phận một cửa các cấp thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm Văn hóa Truyền thanh - Truyền hình huyện: Thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh,... tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án 06.

+ *Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn*: Căn cứ các Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (Báo cáo số 464/BC-UBND ngày 19/6/2023 và Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 10/7/2023) thực hiện rà soát, giải quyết ngay và dứt điểm những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất quyết không để xảy ra ý kiến, kiến nghị tồn đọng, kéo dài do không được giải quyết hoặc trả lời thảo đáng.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Lê Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 7 năm 2023. Thừa lệnh UBND huyện, Văn phòng HĐND & UBND thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Bách